

Kiên Hải, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Số: 10 /KH-TTYT

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện sử dụng Hệ thống “Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân” trên địa bàn huyện Kiên Hải

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu;

Căn cứ Kế hoạch số 2025/KH-VNPT-KGG-TTCNTT ngày 26/12/2023 của Viễn thông Kiên Giang về việc thực hiện Gói thầu số 01: Triển khai xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 08/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về tập huấn sử dụng Hệ thống “Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế,

Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống “Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân” trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp các giao diện tương tác với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên gia y tế với người dân.

Tại các khoa, phòng và trạm y tế xã thuộc trung tâm thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành và chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 90% trở lên người dân có hộ khẩu thường trú tại mỗi xã trên địa bàn huyện được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

2. Yêu cầu:

Hồ sơ sức khỏe điện tử phải đảm bảo tính bảo mật, mỗi người được gán một mã định danh y tế duy nhất và thông nhất để xem thông tin về sức khỏe của mình bảo đảm mỗi người dân đủ điều kiện có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng

bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Kiên Giang.

Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử được các trạm y tế xã quản lý, sử dụng nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý, điều hành tại địa phương; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình bệnh tật, dự báo phòng chống dịch bệnh,... Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận và quản lý sức khỏe của cá nhân và người thân.

Bảo đảm liên thông, đồng bộ, kết nối dữ liệu với các hệ thống thông tin quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, hệ thống thông tin tiêm chủng, phần mềm khám, chữa bệnh và các phần mềm khác có liên quan thuộc lĩnh vực y tế.

Sau khi hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân được triển khai yêu cầu các đơn vị thực hiện, khai thác và đưa vào sử dụng các chức năng của hệ thống theo quy định.

II. GIAI PHÁP THỰC HIỆN:

Sau khi tập huấn Hệ thống “Hồ sơ sức khỏe người dân” Tổ Công nghệ thông tin tham mưu Ban giám đốc phối hợp với VNPT tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho toàn bộ dân số hiện có mặt trên địa bàn huyện;

Phối hợp với VNPT Kiên Giang hướng dẫn khoa, phòng và trạm y tế các xã tiến hành cập nhật thông tin CCCD/CMND, Bảo hiểm y tế, giới tính xác nhận thông tin người dân vào phần mềm;

Phối hợp với VNPT Kiên Giang hướng dẫn khoa, phòng và trạm y tế các xã cập nhật, bổ sung thông tin về sức khỏe vào Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên phần mềm VNPT His.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ khi triển khai thực hiện đến hết năm 2024 và hàng năm có kế hoạch tiếp tục duy trì thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch này.

2. Khoa, phòng và Trạm Y tế các xã:

Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị. Phân công từng viên chức, người lao động phụ trách từng nội dung để đảm bảo đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như:

Phân công với viên chức là bác sĩ thực hiện chịu trách nhiệm công tác quản lý Hồ sơ sức khỏe cá nhân, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn thực hiện cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Hồ sơ quản lý sức khỏe người dân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trên phần mềm VNPT his;

Phân công với viên chức, người lao động làm công tác dân số cập nhật thông tin dân số trên phần mềm đảm bảo số liệu dân số chính xác thông tin, đúng, đủ thông tin và cập nhật biến động dân số;

Cử viên chức tiếp nhận tài khoản, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

3. Tô công nghệ thông tin làm đầu mối tổng hợp báo cáo, ghi nhận quá trình thực hiện của khoa, phòng, trạm y tế xã và báo cáo lãnh đạo đơn vị.

Trên đây là kế hoạch thực hiện sử dụng hệ thống “Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân” trên địa bàn huyện Kiên Hải. / *pk*

Nơi nhận:

- Khoa, phòng TTYT huyện;
- Lưu: VT, TYT xã.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Cẩm